

Số: 056/CV-ICA/2014

V/v: Bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc

Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Bổ nhiệm mới Tổng Giám Đốc /Đại diện pháp luật

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Thực hiện theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 01/06/2012 hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học - Dược phẩm ICA xin trân trọng thông báo:

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA đã họp và đồng ý để Ông Lương Quang Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc (Đại diện Pháp luật). Ông Lương Quang Sơn vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thông báo mới. Ông Lương Quang Sơn sẽ được Hội đồng Quản trị phân công để nhận nhiệm vụ công tác mới, tập trung vào hoạt động điều hành sản xuất của nhà máy ICA.

Mặt khác, nhằm tổ chức lại cơ cấu điều hành, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị đã quyết định bổ nhiệm Ông Ngô Văn Quang, nắm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc/Đại diện pháp luật của Công ty.

Ông Ngô Văn Quang là một trong những người đầu tiên trong nhóm cổ đông sáng lập, đã có nhiều năm cống hiến cho Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA kể từ những năm đầu thành lập. Ông Ngô Văn Quang có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý điều hành các công ty Dược phẩm tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ. Và có nhiều kinh nghiệm trong hợp tác với các công ty Dược phẩm nước ngoài đặc biệt đến từ Nhật Bản. Trước khi được chỉ định giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, Ông Ngô Văn Quang đã từng nắm giữ các vị trí điều hành chủ chốt tại các Công ty thành viên. Việc bổ nhiệm Ông Ngô Văn Quang vào vị trí Tổng Giám Đốc/Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Công nghệ Sinh học – Dược phẩm ICA là một trong những công nhận và tiên cử xứng đáng của Hội đồng Quản trị để Ông Ngô Văn Quang có điều kiện và cơ hội phát huy tối đa những khả năng và sự cống hiến đối với Công ty và cổ đông.

Trân trọng thông báo.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – DƯỢC PHẨM ICA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT HÙNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng trên website cty
- Lưu VP. HĐQT